



ที่ กต ๑๒๐๒/๙๑๔

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ สด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๓๐๔๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางติดตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเสนอผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

บรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม รวม ๑๑ รายการ และนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบผลการประชุมดังกล่าวและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

#### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องนำไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

#### ๔. สาระสำคัญ

##### ๔.๑ ภาพรวม

๔.๑.๑ การประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ นับเป็นบทสรุปของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ของบรูไนฯ ภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We Care, We Prepare, We Prosper) ท่ามกลางความท้าทายทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ และสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา

๔.๑.๒ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน เลขานุการอาเซียน และผู้นำของคู่เจรจา ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ บรูไนฯ ได้เชิญผู้แทนเมียนมาที่ไม่ใช่ระดับการเมืองเข้าร่วมตามผลการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนวาระฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่ปรากฏผู้แทนเมียนมาเข้าร่วม ในการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้

๔.๑.๓ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม จำนวน ๒๕ ฉบับ อีกทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ของไทยในประเด็นที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน โดยเน้นเรื่องการรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบจากโควิด-๑๙ การฟื้นฟูและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และการรักษา สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยและประชาชนชาวไทยจะได้รับประโยชน์โดยตรงจาก ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในกรอบอาเซียนและกับภาคีภายนอกของอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง ในนามประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Common Statement) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๔ โดยเน้นย้ำการสร้างความเป็นหุ้นส่วนแบบใจถึงใจ (Heart-to-Heart Partnership) ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการดูแลเยาวชนและผู้สูงอายุ

#### ๔.๒ การสร้างประชาคมอาเซียน

ผู้นำอาเซียนและคู่เจรจาสันับสนุนข้อริเริ่มของบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน เช่น ข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN SHIELD) การรับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเล และการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล ASEAN Prize 2021 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในช่วงการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๕ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕

#### ๔.๓ การรับมือกับโควิด-๑๙

๔.๓.๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีนเพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงการใช้เงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับ โควิด-๑๙ (COVID-19 ASEAN Response Fund) เพื่อจัดซื้อวัคซีนผ่าน COVAX Facility ให้กับประเทศสมาชิก อาเซียนในมูลค่าประเทศละ ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสำนักเลขาธิการอาเซียนในมูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดส่งวัคซีนได้ภายในครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังสนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและกับคู่เจรจา เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงและพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนได้ในอนาคต

๔.๓.๒ คู่เจรจาหลายประเทศได้ประกาศข้อริเริ่มเพื่อสนับสนุนอาเซียนในด้านวัคซีน อาทิ ออสเตรเลียประกาศมอบวัคซีนให้อาเซียนเพิ่มเติมอีก ๑๐ ล้านโดส ภายในช่วงกลางปี ๒๕๖๕ สาธารณรัฐ เกาหลีได้ประกาศที่จะให้เงินสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ เพิ่มเติมอีก ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐฯ ประกาศจะให้วัคซีนแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งอาเซียน เพิ่มเติมอีก ๕๐๐ ล้านโดส ภายในปี ๒๕๖๕ และจีนได้ประกาศข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-จีนด้านการวิจัยและพัฒนาความมั่นคงทางสาธารณสุข

๔.๓.๓ อาเซียนยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะ  
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging  
Diseases: ACPHEED) โดยอินโดนีเซีย ไทย (ได้รับการสนับสนุนจาก ๖ ประเทศ) และเวียดนาม (ได้รับการ  
สนับสนุนจาก สปป. ลาว) ยังยืนยันความพร้อมที่จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ ซึ่งญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้สนับสนุน  
งบประมาณการจัดตั้งศูนย์ฯ ได้แสดงความผิดหวังที่อาเซียนยังไม่สามารถมีข้อตัดสินใจเรื่องนี้ได้ ประเทศสมาชิก  
อาเซียนจึงจำเป็นต้องเร่งรัดการหารือให้มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

#### ๔.๔ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

๔.๔.๑ ที่ประชุมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ อย่างแข็งแกร่งและ  
ยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน  
ยังเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการเริ่มเปิดภูมิภาคและการเดินทางระหว่างกันอย่างปลอดภัย โดยใช้ประโยชน์  
จากกรอบการจัดทำระเบียบการเดินทางของอาเซียน (ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework:  
ATCAF) เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางที่จำเป็น เช่น ราชการและธุรกิจ โดยไทยเสนอให้พิจารณาขยาย  
ให้ครอบคลุมการท่องเที่ยว รวมทั้งผลักดันให้อาเซียนจัดทำกรรณบัตรวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างกัน

๔.๔.๒ อาเซียนและคู่เจรจาเห็นพ้องกันถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการบูรณาการ  
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive  
Economic Partnership: RCEP) มีผลใช้บังคับตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค ซึ่งไทยได้ยื่นสัตยาบันสารสำหรับ RCEP  
ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔.๔.๓ ความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นประเด็นที่ทั้งอาเซียนและคู่เจรจา  
ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในบริบทของการใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น  
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดย่อม และรายย่อย และระบบการแพทย์ทางไกล เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรับรองเอกสาร  
ผลลัพธ์ในเรื่องนี้ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ แถลงการณ์ผู้นำ  
อาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียน-สหรัฐฯ  
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล รวมทั้งจะมีการประกาศในปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
อาเซียน-รัสเซีย

๔.๔.๔ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริม “วาระสีเขียวอาเซียน” เพื่อให้อาเซียนสามารถมี  
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือสาขาต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน  
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
และการเงินสีเขียว เป็นต้น โดยสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
(BCG Economy Model) ในการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคความปกติถัดไป (Next Normal)  
นอกจากนี้ คู่เจรจาของอาเซียนได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือข้างต้น  
ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๒๔ ได้ประกาศในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  
เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน และออสเตรเลียได้ประกาศข้อริเริ่ม Australia for ASEAN  
Futures Initiatives มูลค่า ๑๒๔ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การฟื้นฟู  
หลังโควิด-๑๙ ความมั่นคงด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจหมุนเวียน และความมั่นคงด้านพลังงาน

#### ๔.๕ ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและภาคีภายนอก

ผู้นำอาเซียนต่างยินดีที่อาเซียนรับสหราชอาณาจักรเป็นคู่เจรจาลำดับที่ ๑๑ รวมทั้งได้เห็นชอบการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) ระหว่างอาเซียนกับจีนและออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในปี ๒๕๖๕ ที่กรุงบรัสเซลส์ รวมทั้งรับทราบความประสงค์ของญี่ปุ่นที่จะจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในปี ๒๕๖๖

#### ๔.๖ สถานการณ์ระหว่างประเทศและในภูมิภาค

๔.๖.๑ ในบริบทของสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาค ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาต่างย้ำถึงความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค ซึ่งสามารถดำเนินการโดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับอาเซียนใน ๔ สาขาภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) นอกจากนี้ ไทยได้เสนอให้อาเซียนพิจารณาแนวทางใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในภูมิภาค เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างกัน

๔.๖.๒ ทะเลจีนใต้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาบางประเทศได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในกรอบการประชุมต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ที่ประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) และการเจรจาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct: COC) ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญา UNCLOS ค.ศ. ๑๙๘๒

๔.๖.๓ การจัดตั้งหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย (AUKUS) ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ กัมพูชาและมาเลเซีย แสดงความห่วงกังวลต่อการจัดตั้ง AUKUS ซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันสะสมอาวุธและความตึงเครียดในภูมิภาค รวมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเคารพและธำรงรักษาหลักการในสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ) ทุกรูปแบบ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตาม AOIP และความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาค รวมทั้งพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT)

๔.๖.๔ สถานการณ์ในเมียนมา ได้รับการหยิบยกในทุกกรอบการประชุม โดยสหรัฐฯ และนิวซีแลนด์กล่าวประณามรัฐประหารในเมียนมาอย่างชัดเจนและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทางการเมือง นอกจากนี้ ทุกประเทศทั้งอาเซียนและคู่เจรจาต่างสนับสนุนบทบาทที่สร้างสรรค์ของอาเซียนในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาผ่านการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ (5-Point Consensus) ของผู้นำอาเซียน และสนับสนุนการทำงานและบทบาทของผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมาเพื่อช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างบรรยากาศสำหรับการหารือที่สร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมย้ำความสำคัญและความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาทุกฝ่ายด้วย ในขณะที่ไทยเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนแสวงหาแนวทางร่วมกัน เพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน (ASEAN solidarity) และช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กลับเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมหน้าอีกครั้งหนึ่ง

๔.๗ การส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ แก่กัมพูชา ในช่วงพิธีปิดการประชุม  
บรูไนฯ ได้ส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่กัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ประกาศแนวคิดหลักของ  
การเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๕ ได้แก่ “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together”

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใด ๆ

-

๖. ผลกระทบ

-

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

-

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

-

๑๐. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑๐.๑ รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ และการประชุมสุดยอด

ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า

ต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำตารางติดตามผลการประชุมฯ พร้อมทั้งรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ดังกล่าวมาโดยความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๓๓๑ (นางสาวพิมพ์พัทธ์ ใจสว่าง ๐๘ ๑๐๒๐ ๑๒๕๐)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pi.jaisawang@mfa.mail.go.th